

BÁO CÁO**Kết quả công tác tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và tương đương**

Thực hiện Kế hoạch số 411 - KH/TWĐTN-BTC ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 437 - KH/TWĐTN-BTC ngày 27/10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, Hướng dẫn số 66 - HD/TWĐTN-BTC về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, trên cơ sở báo cáo của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, Ban Tổ chức Trung ương Đoàn báo cáo tình hình, kết quả tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và tương đương như sau:

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG**1. Công tác chỉ đạo**

- *Trung ương Đoàn:* Căn cứ Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-BTC ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Theo đó Trung ương Đoàn đã lựa chọn 06 đơn vị¹ đoàn cấp cấp huyện và tương đương tại các khu vực, đối tượng khác nhau trong toàn quốc để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Thành lập 05 Tổ công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Các Tổ công tác đã tổ chức nhiều cuộc họp với Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc do tổ phụ trách và Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện tổ chức đại hội điểm về công tác chuẩn bị Báo cáo Chính trị, về nhân sự, về công tác tuyên truyền, hậu cần tổ chức đại hội...

- *Đoàn cấp tỉnh và tương đương:* Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức đại hội điểm các cấp do Trung ương Đoàn đã ban hành; 100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ban hành kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, kế hoạch tổ chức Đại hội Điểm các cấp; phối hợp với cấp uỷ cấp huyện lựa chọn các đơn vị cấp huyện và tương đương² chỉ đạo đại hội điểm; phân công các ban chuyên môn của tỉnh đoàn phụ trách các đơn vị tổ chức đại hội; thành lập các tổ công

¹ Huyện đoàn Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Quận đoàn Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ, TP Cần Thơ; Đoàn Cảng Đà Nẵng, TP Đà Nẵng; Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Mobifone thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương; Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

² Đoàn cấp tỉnh đã lựa chọn 110 đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương để tổ chức đại hội điểm.

tác chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp; Sau khi kết thúc Đại hội điểm các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ động, kịp thời tổ chức họp rút kinh nghiệm. Tính đến ngày 26/4/2022 có **67/67** tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc báo cáo về công tác đại hội cấp huyện và tương đương.

- *Đoàn cấp huyện và tương đương*: Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của đoàn cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị tổ chức đại hội cấp mình.

- *Về sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng*: đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đoàn nói chung và đại hội điểm nói riêng; chỉ đạo chính quyền địa phương, đơn vị quan tâm tạo điều kiện cho Đoàn tổ chức đại hội; chỉ đạo Ban Chấp hành đoàn cấp huyện chuẩn bị công tác nhân sự đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

2. Về tình hình đại hội điểm cấp huyện và tương đương; đại hội đại trà cấp cơ sở

2.1. Đại hội điểm cấp huyện và tương đương

Tổng số đơn vị đoàn cấp huyện được lựa chọn chỉ đạo điểm là **116/1.356** đơn vị. Tình hình tổ chức Đại hội tính đến ngày 26/4/2022, đã có **114/116** đơn vị đã tổ chức đại hội, cụ thể như sau:

- *Cấp Trung ương chỉ đạo*: đã có **06/06** (đạt tỷ lệ 100%) đơn vị đã tổ chức Đại hội điểm hoàn thành trước ngày 15/4/2022, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 437-KH/TWĐTN-BTC ngày 27/10/2021.

- *Đoàn cấp tỉnh và tương đương chỉ đạo*: **67/67** đơn vị đoàn cấp tỉnh và tương đương đã lựa chọn **110/1.356** đơn vị chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương; đến ngày 26/4/2022 đã có **108/110** (đạt tỷ lệ 98,18%) đơn vị đã tổ chức đại hội, trong đó có **98/108** đơn vị, đạt tỷ lệ 90,74% bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, có 02 đơn vị³ chưa hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

2.2. Đại hội đại trà cấp cơ sở: Tính đến ngày **26/4/2022** đã có **22.217/35.499** đạt tỷ lệ **62,58%** đơn vị đã tổ chức Đại hội, trong đó có 13.688/22.217 đạt tỷ lệ 61,6% đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Có 12 đơn vị⁴ tỷ lệ tổ chức đại hội cấp cơ sở dưới 50%, có 27 đơn vị⁵ tỷ lệ tổ chức đại hội cơ sở từ 50 - 70%, có 13 đơn vị⁶ cấp tỉnh đạt tỷ lệ tổ chức đại hội cấp cơ sở từ 70 - 80%; có 07 đơn vị⁷ cấp tỉnh đạt tỷ lệ tổ chức đại hội cấp cơ sở từ 80 - 90%;

³ Đoàn khối Cơ quan Trung ương, Lai Châu.

⁴ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Đoàn TN Bộ Công an, Đoàn khối các Cơ quan Trung ương.

⁵ Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Vĩnh Long, ĐK Doanh nghiệp

⁶ Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, TT- Huế, Tây Ninh, Đồng Nai, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An.

⁷ Yên Bái, Đắk Lắk, Hậu Giang, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp

có 06 đơn vị⁸ cấp tỉnh đạt tỷ lệ tổ chức đại hội cấp cơ sở từ 90 - dưới 100%; Tỉnh đoàn Bình Thuận đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở.

3. Về công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị

Các đơn vị đã chủ động xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và tổ chức lấy ý kiến góp ý của cấp uỷ, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đơn vị, của các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, cán bộ Đoàn đương nhiệm, Đoàn viên, thanh niên... một số đơn vị áp dụng hình thức tổ chức lấy ý kiến bằng hình thức trực tuyến thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin.

Nội dung tham luận tại đại hội điểm được chuẩn bị tốt, có sự đầu tư, chủ đề phù hợp với công tác Đoàn và các vấn đề mà thanh niên đang quan tâm; hình thức trình bày tham luận phong phú thu hút sự chú ý của đại biểu; cá nhân lên trình bày tham luận được lựa chọn từ các đoàn viên tiêu biểu, điển hình, trình bày tham luận thoát ly khỏi văn bản tương tác trực tiếp với slide trên màn LED. Điển hình như tham luận bằng hình thức sân khấu hoá tại đại hội điểm Quận đoàn Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo định hướng, chỉ đạo của cấp uỷ cùng cấp và đoàn cấp trên trực tiếp; đảm bảo theo các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

4. Về công tác đại biểu dự Đại hội

- *Về đại biểu đại hội:* Các đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu đều triệu tập số lượng đại biểu từ 120 - 200 đại biểu, đảm bảo đúng quy định; đảm bảo đại biểu dự đại hội là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, có uy tín với đoàn viên, thanh niên, có khả năng đóng góp ý kiến vào những quyết định của Đại hội. Đại biểu tham dự Đại hội được bầu đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Số lượng đại biểu tham dự đại hội cơ bản đảm bảo theo số lượng triệu tập.

- *Tinh thần tham dự đại hội của các đại biểu:* Phần lớn các đại biểu tham gia Đại hội nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định, quy chế làm việc của Đại hội, tham gia phát biểu ý kiến đóng góp cho các nội dung thảo luận trong Đại hội. Nhìn chung, đại biểu đại hội tham gia Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao; tích cực tham gia các công việc của Đại hội; nghiêm túc thực hiện nội quy, chương trình của Đại hội.

5. Về chương trình Đại hội

- *Chương trình đại hội:* Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn cấp trên và cấp uỷ cùng cấp, chương trình Đại hội của các đơn vị tổ chức Đại hội điểm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Đại hội; trình tự diễn ra các nội dung hợp lý, đúng nguyên tắc, quy định, đồng thời đảm bảo tính trang trọng. Chương trình

⁸ Hà Giang, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Tiền Giang

Đại hội được lấy ý kiến thông qua của Đại hội đảm bảo đúng quy định. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bám sát Chương trình đã được Đại hội thông qua.

- *Công tác điều hành trong Đại hội:* Đa số các đơn vị đều phân công phân nhiệm rõ ràng đối với các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch của đại hội; thành phần Đoàn Chủ tịch cơ bản đảm bảo được tính cơ cấu, đại diện và có kinh nghiệm trong công tác. Các đơn vị đều thực hiện tổng duyệt chương trình Đại hội nên công tác điều hành chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu chung. Hoạt động của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu đảm bảo theo yêu cầu. Phần lớn các đơn vị tổ chức đại hội điếm trình bày báo cáo chính trị theo hướng tóm tắt, một số đơn vị có chuẩn bị phim, phóng sự tổng kết để minh chứng cho báo cáo chính trị.

6. Về công tác chuẩn bị nhân sự

- *Về xây dựng các đề án nhân sự khoá mới:* Công tác xây dựng Đề án ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới có số lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu chuẩn theo các chức danh cơ bản đảm bảo quy định; quy trình giới thiệu nhân sự dân chủ; độ tuổi bình quân của nhân sự giới thiệu bầu tham gia Ban Chấp hành khoá mới đảm bảo quy định. Việc thực hiện quy trình nhân sự dân chủ, khách quan, đảm bảo quy định theo Hướng dẫn số 66 - HD/TWĐTN-BTC, ngày 01/11/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và hướng dẫn của Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

- *Về số dư khi bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ:* 100% các đơn vị đoàn cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điếm cấp huyện và tương đương chuẩn bị danh sách giới thiệu nhân sự bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá mới có số dư từ 10 - 15% và chốt danh sách bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá mới đảm bảo số dư dưới 30%.

- *Về chất lượng Ban Chấp hành đoàn cấp huyện tổ chức đại hội điếm sau bầu cử:*

+ *Độ tuổi bình quân Ban Chấp hành:* cơ bản các đơn vị chuẩn bị danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành khoá mới đảm bảo về độ tuổi bình quân là không quá 30 tuổi. Có một số đơn vị độ tuổi bình quân Ban Chấp hành khoá mới trẻ⁹ hơn so với quy định của Trung ương Đoàn và một số đơn vị độ tuổi bình quân Ban Chấp hành chưa đảm bảo.

+ *Trình độ chuyên môn:* có 283/2.493 đồng chí có trình độ chuyên môn trên đại học chiếm 11,35%; có 1.954/2.493 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học chiếm 78,4%; có 83/2.493 đồng chí có trình độ chuyên môn cao đẳng chiếm 3,32%; có 54/2.493 đồng chí có trình độ chuyên môn trung cấp chiếm 2,16%; có 119/2.493 đồng chí là sinh viên và học sinh THPT, chiếm 4,77%.

⁹ Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ độ tuổi bình quân Ban Chấp hành là 24,9 tuổi; Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu độ tuổi bình quân Ban Chấp hành là 25,7 tuổi; Đoàn trường Học viện Tài Chính, Hà Nội độ tuổi bình quân Ban Chấp hành là 27,1 tuổi; Quận đoàn Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh độ tuổi bình quân Ban Chấp hành là 27,8 tuổi; Huyện đoàn Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận độ tuổi bình quân Ban Chấp hành là 28,8 tuổi; Huyện đoàn Sa Thầy, tỉnh Kon Tum độ tuổi bình quân Ban Chấp hành là 28,6 tuổi...

+ *Trình độ lý luận chính trị*: có 111/2.493 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chiếm 4,45%; có 1.272/2.493 đồng chí có trình độ trung cấp và đang học trung cấp chiếm 51,02%; có 615/2.493 đồng chí có trình độ sơ cấp và đang học sơ cấp chiếm 24,67%; có 495/2.493 đồng chí đã được bồi dưỡng lý luận chính trị, chiếm 19,86%.

+ *Cơ cấu kết hợp*: có 945/2.493 Ủy viên Ban Chấp hành là nữ, chiếm 37,9%; có 377/2.493 Ủy viên Ban Chấp hành là người dân tộc thiểu số, chiếm 15,12%; có 1.431/2.493 Ủy viên Ban Chấp hành là đảng viên, chiếm 57,4%. Về Tôn giáo: Công giáo 05 đồng chí, Phật giáo 05 đồng chí, Thiên chúa giáo 08 đồng chí, Tin lành 02 đồng chí.

- *Về nhân sự Bí thư*: có 98/114 Bí thư Bầu trực tiếp tại đại hội; trẻ tuổi nhất là 27 tuổi, nhiều tuổi nhất là 39 tuổi (02 đồng chí) thuộc khối doanh nghiệp và Đại học Y Dược Cần Thơ¹⁰; có 33/114 đồng chí, đạt tỷ lệ 28,95% có trình độ trên đại học; có 81/114 đồng chí, đạt tỷ lệ 71,05 có độ đại học; có 50/114 đồng chí, đạt tỷ lệ 43,85% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, có 62/114 đồng chí, đạt tỷ lệ 54,38% có trình độ lý luận chính trị trung cấp; có 02/114 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,77% có trình độ lý luận chính trị cơ cấp. Có 31/114 đồng chí, đạt tỷ lệ 27,19% Bí thư là nữ; có 13/114 đồng chí, đạt tỷ lệ 11,4% là người dân tộc thiểu số.

- *Về nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư*: Nhân sự tham gia Ban Thường vụ, Phó Bí thư đảm bảo quy định về tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực công tác và uy tín cá nhân. Có 07 đồng chí Phó Bí thư kiêm nhiệm.

- *Về đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên*: Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo phân bổ của tỉnh, thành đoàn; có số lượng đại biểu dự khuyết hợp lý. Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên thực hiện, đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ.

- *Công tác bầu cử*

Việc bầu Ban Chấp hành, Bí thư trực tiếp tại đại hội, các chức danh trong Ban Chấp hành và đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên diễn ra đúng trình tự quy định. Công tác ứng cử, đề cử tại đại hội dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của Đại hội trong lựa chọn nhân sự có năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Việc điều hành bầu cử của Ban Kiểm phiếu đúng nguyên tắc, khoa học, đảm bảo chương trình Đại hội. Các đơn vị cơ bản bầu đủ với số lượng theo đề án; kết quả bầu cử đảm bảo cơ cấu theo đề án; 100% nhân sự ứng cử bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội đều được đại biểu tín nhiệm và trúng cử với số phiếu cao.

¹⁰ Đồng chí Trần Quốc Bình, sinh năm 1995 (27 tuổi), Bí thư Đoàn TN Tập đoàn Cao Su Việt Nam; đồng chí Đoàn Thị Kiều Hương, sinh năm 1983 (39 tuổi), Bí thư Đoàn TN VIETINBANK; Đồng chí Phạm Hoàng Khánh, sinh năm 1983 (39 tuổi), Bí thư Đoàn trường ĐH Y Dược Cần Thơ.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất được tổ chức đúng quy định, đủ các nội dung theo yêu cầu. Hầu hết nhân sự trúng cử Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đúng cơ cấu của Đề án với số phiếu tín nhiệm cao.

Công tác điều hành của Ban kiểm phiếu được tập huấn kỹ, công tác chuẩn bị chu đáo, việc hướng dẫn bầu cử rõ ràng nên số phiếu không hợp lệ thấp; việc kiểm phiếu ở một số đơn vị áp dụng kiểm phiếu bằng máy.

7. Công tác tuyên truyền

Nhìn chung, các đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện dành sự quan tâm cho công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội với nhiều nội dung trực quan, thiết thực như: Tổ chức thực hiện các công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội, tổ chức các cuộc thi sáng tác logo, bài hát chính thức cho đại hội¹¹; tổ chức triển lãm các hình ảnh hoạt động, trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội của đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền trực quan bằng các băng - rôn, áp - phích, banner chiếu trên màn LED dọc trên các trục đường chính xung quang khu vực tổ chức Đại hội. Nội dung trang trí khánh tiết theo đúng mẫu quy chuẩn do Trung ương Đoàn ban hành.

Tại đại hội chương trình văn nghệ được các đơn vị đầu tư, các tiết mục văn nghệ đặc sắc, nội dung ôn lại truyền thống đơn vị, truyền thống tổ chức Đoàn..., mang tới đại hội không khí vui tươi, sôi nổi; đa số các đơn vị thực hiện việc live stream trực tuyến toàn bộ đại hội trong toàn tỉnh, đến các tỉnh, thành trong Cụm thi đua đối với các đơn vị do Trung ương Đoàn lựa chọn chỉ đạo điểm; đồng thời live stream hoặc chia sẻ link live stream trên trang facebook Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

8. Công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội

Công tác hậu cần đại hội được các đơn vị thực hiện tốt, trang trí khánh tiết đại hội đúng theo mẫu quy định, đón tiếp đại biểu, hội trường tổ chức đại hội đảm bảo về các điều kiện cơ sở vật chất trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Đa số các đơn vị sử dụng thêm các màn hình chiếu, màn hình LED tại hội trường để trình chiếu các thông tin đến các đại biểu chính thức và đại biểu khách mời về các nội dung liên quan đến đại hội như Báo cáo chính trị, các hình ảnh hoạt động, phim, phóng sự về hoạt động nổi bật của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ qua, Danh sách Ban chấp hành, Danh sách đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên...

Việc quản lý đại biểu tham dự đại hội đã được một số đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin như: Quận đoàn Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh và Huyện

¹¹ Quận đoàn Phú Nhuận tổ chức thực hiện “Không gian Bác Hồ với thanh thiếu nhi”, tổ chức cuộc thi “Thư gửi đến Đại hội”, tổ chức sáng tác ca khúc kết quả bài Hát “Tuổi trẻ Phú Nhuận bay cao” là bài hát chính thức của đại hội, tổ chức hành trình Thành phố Tôi yêu cho đại biểu chính thức tham dự đại hội, khởi công xây dựng Nhà thiếu nhi chào mừng thành công đại hội...

đoàn Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và quét mã QR code để điểm danh, quản lý đại biểu triệu tập và đại biểu khách mời tham dự đại hội. Tính năng này được tích hợp sẵn trên APP đại hội của đơn vị; thông qua đó, đại biểu dễ dàng nắm bắt được các thông tin cá nhân cơ bản về đại biểu, vị trí chỗ ngồi tại hội trường, tổ thảo luận...

Nhìn chung công tác hậu cần đại hội điểm cấp huyện và tương đương có sự đầu tư, đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị, kinh phí tổ chức Đại hội được đảm bảo. Việc chuẩn bị, in ấn tài liệu, chuyển tài liệu, sắp xếp vị trí ngồi cho đại biểu khách mời, đại biểu chính thức, nước uống, đồ ăn nhẹ, chuẩn bị hoa trang trí, sắp xếp hoa chúc mừng; khu vực để xe, an ninh, bảo vệ... đều được thực hiện chu đáo, tỉ mỉ. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch được quan tâm đặc biệt, các đơn vị đã tổ chức test nhanh Covid-19 cho đại biểu dự Đại hội, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

- Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm tại các đơn vị được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh, Trung ương Đoàn quan tâm chỉ đạo, định hướng kịp thời. Các đơn vị tổ chức Đại hội điểm luôn chủ động bám sát hướng dẫn của Đoàn cấp trên thực hiện đảm bảo đúng Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản quy định về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp. Đại hội tổ chức trang trọng, nghiêm túc và đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo các nội dung theo quy định.

- Công tác chuẩn bị Đại hội được các đơn vị chuẩn bị kịp thời, chu đáo; công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, công tác nhân sự... thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn và có sự vận dụng linh hoạt các điều kiện của địa phương.

- Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các đơn vị quan tâm, chú trọng từng nội dung hình ảnh, hình thức tuyên truyền phong phú thu hút người xem; các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

- Công tác bầu cử đảm bảo đúng theo quy định nhất là bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc.

- Tham luận tại đại hội đã được các đơn vị quan tâm, nội dung cơ bản đáp ứng được các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên đang quan tâm, hình thức trình bày tham luận đa dạng, phong phú, hấp dẫn đại biểu; cá nhân được lựa chọn trình bày tham luận được lựa chọn từ các đoàn viên tiêu biểu, điển hình...

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của tổ chức đại hội đã được các đơn vị quan tâm, đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ hiện đại trong các khâu của công tác tổ chức đại hội. Công tác phục vụ Đại hội như trang trí, lễ tân, hậu cần, y tế chuẩn bị các nội dung liên quan được chuẩn bị chu đáo.

2. Mặt hạn chế

- Tính đến ngày 26/4/2022 còn một số đơn vị chưa thực hiện đảm bảo về tiến độ tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương.

- Trong công tác tổ chức đại hội điểm cấp huyện bộc lộ một số hạn chế của Ban Thường vụ đoàn cấp tỉnh và Tổ công tác của Trung ương Đoàn như: chưa thực sự tham gia sâu với đơn vị tổ chức đại hội điểm, chưa kỹ lưỡng trong việc duyệt hồ sơ đại hội...

- Báo cáo chính trị tại một số ít đơn vị vẫn còn quá dài, chung chung, dự thảo văn kiện còn mang tính kinh nghiệm, thiếu các cuộc khảo sát, thiếu số liệu thực tế; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chưa cụ thể, chưa sát với thực tiễn của đơn vị; chưa cụ thể hoá được các chủ trương, quan điểm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện; phương hướng của nhiệm kỳ mới còn chưa nêu rõ giải pháp, cách làm cụ thể, chưa đề ra phương thức mới trong tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị trong nhiệm kỳ mới.

- Tham luận tại một số ít đại hội vẫn còn tình trạng chưa chuẩn bị kỹ về nội dung, hình thức trình bày khô cứng, chưa sinh động, chưa thu hút.

- Đại biểu tham gia đại hội cơ bản nghiêm túc, chấp hành các quy định, quy chế làm việc của đại hội. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số đại biểu sử dụng điện thoại, làm việc riêng, chưa thực hiện nghiêm túc nội quy về thời gian, thời lượng tham gia đại hội. Do đó, số lượng đại biểu có mặt giữa các phiên của đại hội và trong quá trình bầu cử chưa đồng nhất, cá biệt có đơn vị vắng khá nhiều.

- Tại một số ít đại hội, Ban kiểm phiếu điều hành công tác bầu cử tại một số đơn vị còn chưa có kinh nghiệm, hướng dẫn và điều hành phân bổ phiếu còn lúng túng.

- Về kịch bản điều hành đại hội tại một số ít đơn vị chuẩn bị chưa chi tiết, chưa cụ thể về thời gian; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu chưa rà kỹ chức danh, còn tình trạng giới thiệu thiếu sót đại biểu. Về phân công nhiệm vụ chung trong tổ chức đại hội, do hạn chế về số lượng nhân sự tại cơ quan chuyên trách, một số bộ phận phụ trách quá nhiều nội dung công việc, dẫn đến việc quá tải; tính liên kết, công tác phối hợp của một số bộ phận chưa đảm bảo.

- Đối với Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, có hiện tượng không kiểm soát chặt chẽ, chưa điểm danh thành phần tham dự hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất dẫn đến việc ảnh hưởng tới công tác bầu cử trong hội nghị.

III. MỘT SỐ LƯU Ý SAU ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP HUYỆN

1. Về tiến độ đại hội đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch; phối hợp với cấp ủy và các đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm các tình huống phát sinh để không làm ảnh hưởng tới tiến độ tổ chức đại hội (*Đại hội đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2022; đại hội đoàn cấp huyện hoàn thành xong trước ngày*

15/8/2022); đối với các đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh¹² đề nghị đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp huyện.

2. Trách nhiệm của Ban Thường vụ đoàn cấp trên trong việc lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm là phải sâu sát, phân công thường trực trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị các nội dung cụ thể, chi tiết các công việc và phối hợp với cấp ủy để xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh.

3. Về văn kiện đại hội cần bám sát tình hình thực tiễn, cụ thể hoá được các chủ trương, quan điểm trong Nghị quyết Đại hội Đảng tại địa phương, đơn vị; tiếp thu thêm các vấn đề mới trong dự thảo văn kiện đại hội đoàn toàn quốc. Cần tăng cường các tham luận, các phát biểu trực tiếp tại đại hội; tham luận cần được chuẩn bị kỹ về thể thức, nội dung; hình thức trình bày cần sinh động, trẻ trung, thu hút đại biểu.

4. Về quy trình giới thiệu nhân sự phải minh bạch, khách quan, dân chủ... nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành đoàn các cấp cần bảo đảm tiêu chuẩn chung về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và độ tuổi theo Quy chế Cán bộ Đoàn, bảo đảm các tiêu chuẩn chức danh khác theo quy định của địa phương, đơn vị và cơ bản phải được quy hoạch. Đối với Phó Bí thư kiêm nhiệm nếu không bảo đảm về điều kiện, tiêu chuẩn thì dừng lại.

Về quy chế, thể lệ, nguyên tắc bầu cử cần phổ biến rõ, kỹ, thống nhất trong toàn thể đại hội; các đồng chí tham gia trong Ban Kiểm phiếu cần lựa chọn những người có kinh nghiệm, nắm chắc các quy định về công tác bầu cử; khuyến khích sử dụng kiểm phiếu bằng máy. Sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch điều hành để đại hội biểu quyết kết quả kiểm phiếu ở tất cả các nội dung bầu cử.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu cần nắm chặt diễn biến, tình hình phát sinh của đại biểu dự đại hội để kịp thời báo cáo với đại hội, nhất là trước các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; không cần bố trí bàn làm việc trên sân khấu như đoàn thư ký. Công tác đại biểu dự đại hội, thành phần dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất cần được theo dõi chặt chẽ, kịp thời để đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần tham dự.

5. Về công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội cần được chuẩn bị sớm, đưa tin kịp thời; thời lượng tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần có sự phân chia hợp lý; đặc biệt cần chú trọng công tác tuyên truyền sau đại hội. Các nội dung tuyên truyền trực quan cần được kiểm tra kỹ càng, chỉnh trang kịp thời, đặc biệt trong mùa mưa bão.

6. Về Chương trình đại hội phải cân đối giữa các phiên, gọn gàng và phù hợp với tình hình thực tế. Kịch bản điều hành Đại hội cần chi tiết thời gian, người thực hiện đối với từng đầu mục công việc. Các thành viên Đoàn chủ tịch

¹² Tỉnh đoàn Lào Cai, Thành đoàn Hải Phòng, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Tỉnh đoàn Bình Thuận, Tỉnh đoàn Đồng Tháp.

cần nghiên cứu kỹ, bám sát kịch bản đề điều hành đại hội. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cần rà kỹ chức danh, thứ tự giới thiệu đại biểu khách mời. Việc mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương ngồi Đoàn Chủ tịch danh dự là tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng đơn vị.

7. Các nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội cần linh hoạt trong các phương thức, kịp thời điều chỉnh để phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức của đại hội cần được áp dụng mạnh mẽ hơn, tuy nhiên cần chuẩn bị các phương án dự phòng để đáp ứng các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức đại hội.

Nơi nhận:

- Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức TW;
- Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận TW;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương;
- Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương;
- Vụ III, UB KT TW;
- Các ban, văn phòng Trung ương Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu BTC, VP.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ



Nguyễn Ngọc Lương